

# Kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông

Trong những ngày qua, cùng với các lực lượng chức năng, đông đảo cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh (CCB) các cấp đã tích cực tham gia giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ theo Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

Gia đình CCB Nguyễn Thành Khôi, tổ 34, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) là một trong những hộ đầu tiên của phường tự nguyện tháo dỡ hơn 20m<sup>2</sup> mái tôn ngay sau khi địa phương ra quân giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ông Khôi tâm sự: Do gần chợ Bồ nên lưu lượng phương tiện qua lại trên đường Trần Nhật Duật rất đông, hoạt động buôn bán tấp nập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Giờ đây, vỉa hè thoáng đãng, không còn bị giới hạn tầm nhìn, học sinh và bà con nhân dân đi lại thuận lợi hơn. Theo tôi, không nên vì chút lợi ích cá nhân để ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của một tuyến phố.

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh và chỉ đạo của tổ chức hội, 100% cán bộ, hội viên đã tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang ATGT khi chính quyền địa phương yêu cầu. Các huyện, thành phố tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm an ninh trật tự, ATGT và bảo vệ môi trường...

Bảo đảm cho đường thông, hè thoáng, trong tháng 3, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, bảo đảm mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường. Từ đầu tháng 4, cán bộ, hội viên trong các tổ công tác cùng với các lực lượng chức năng sẽ tham gia cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm đối với các hộ dân không chấp hành. Lấy các tổ, đội tự quản làm nòng cốt, Hội CCB tỉnh phát động giải tỏa các lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm an ninh trật tự ATGT từ ngày 2/4 đến hết năm 2017, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp hội. Cùng với đó, các cấp hội thường



Cựu chiến binh phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) hỗ trợ người dân tháo dỡ mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông.

phụ nữ trực tiếp gặp gỡ, kiên trì tuyên truyền, vận động, nhất là các khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh, quyết tâm không để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh, thị trấn Tiên Hải đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong việc bảo đảm trật tự ATGT.

UBND tỉnh, các văn bản của UBND huyện Tiên Hải về lập lại trật tự ATGT. Tôi đã vận động con cháu chấp hành nghiêm, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang ATGT, trả lại vỉa hè thông thoáng. Qua đọc báo, nghe đài tôi biết hiện các địa phương trong toàn tỉnh cũng đang quyết liệt lập lại trật tự ATGT để có được một không gian cho người đi bộ. Điều đáng mừng là nhận thức của nhiều người dân thị trấn hiện nay đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Bà Phạm Thị Sáu, phố Hùng Thắng cho biết: Tôi tuổi đã cao, mỗi lần đi mua sắm thường phải đi bộ dưới lòng đường mặc dù biết đó là gây nguy hiểm cho bản thân, vi phạm về ATGT nhưng vỉa hè dành cho người đi bộ tại các tuyến đường đã bị lấn chiếm. Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh là chủ trương đúng, bảo đảm công bằng, an toàn cho người đi bộ. Tôi chỉ lo vỉa hè chỉ tạm thông thoáng khi chính quyền địa phương ra quân xử lý quyết liệt. Nói về một số hộ dân chưa nhận thức được khi lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, ông Vũ Tiến An, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Hải cho biết: Từ ngày 14/2-20/3, thị trấn Tiên Hải đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về

Ông Đàm Văn Biên, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 905 tổ tự quản ATGT, an ninh trật tự do CCB đảm nhiệm, thu hút hơn 5.000



Thị trấn Tiên Hải ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông.

Ngày 23/3/2017, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quận Khu 5 (Đà Nẵng), Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng cho Bí thư đoàn và đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Năm nay, giải thưởng Lý Tự Trọng nhận được 208 hồ sơ từ 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trong số 87 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc được nhận giải thưởng, tỉnh Thái Bình có thạc sĩ Trần Đức Toàn, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư.

Căn cứ vào chương trình công tác năm và chức năng nhiệm vụ của đơn vị, Trần Đức Toàn chủ động tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện đoàn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác, đạt được những kết quả khả quan. Huyện đoàn đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức nói chuyện truyền thống tại các trường tiểu học, THCS; tổ chức lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư)...

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huyện đoàn tổ chức làm điểm của tỉnh lễ khởi động tháng thanh niên năm 2016 tại xã Hồng Lý: khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà 150 đối tượng là thương bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê".

Các cơ sở Đoàn - Hội - Đội tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khởi công trồng cây; 49 tổ chức cơ sở đoàn trong huyện đã thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên, đặc biệt là công trình, phần việc

## Bí thư đoàn tiêu biểu



Bí thư Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho đồng chí Trần Đức Toàn.

thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện đoàn tổ chức hội nghị triển khai học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức làm điểm cấp tỉnh về tuyên truyền, ký cam kết chấp hành nghiêm Nghị định số 36, Pháp lệnh số 16; phát động phong trào "Cánh én báo tin" tại Trường THCS Minh Lăng (tặng 10 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn). Tổ chức hiệu quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật ATGT, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, đội viên Trường THCS Minh Lăng đạt giải nhất cuộc thi cấp tỉnh.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với tổng số bài tham gia là 11.023 bài; tổ chức giờ học ngoại khóa dành cho đoàn viên thanh niên lần đầu đi bầu cử; tổ chức cho đoàn viên thanh niên đạp xe tuyên truyền lưu động về ATGT và Luật bầu cử trên một số tuyến đường; tổ chức chương

trình văn nghệ chào mừng 126 năm ngày sinh của Bác, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Huyện đoàn tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và thông tin tình hình biển Đông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu động viên chúc mừng 395 đoàn viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc; thăm, tặng quà và động viên 7 tân binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn; Ban Thường vụ Huyện đoàn - Ủy ban Hội LHTN huyện phát động chương trình "Tình nguyện mùa đông" và "Xuân tình nguyện năm 2016". Đã được tặng 5

đợt với trên 20.000 chiếc quần, áo cũ còn giá trị sử dụng và 1.400 quyển vở cho học sinh ở huyện Sơn Hồ, Phong Thổ - Lai Châu, huyện Tủa Chùa - Điện Biên, huyện Bắc Hà - Lào Cai. Trong dịp Tết Nguyên đán Bình Thuận 2016, tổ chức tặng 85 suất quà trị giá gần 20 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam, Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các liên đội tiểu học, THCS toàn huyện đã trao tặng 587.059.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2014 - 2015. 1.266 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các anh chị phụ trách nhận đỡ đầu.

Tổ chức 3 đợt tập huấn quy mô cấp huyện. Kiến toàn kỳ thời gian bộ đoàn các cấp; chọn cử đồng chí Bí thư Đoàn xã Vũ Vinh tham gia hội thi "cán bộ Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh" đạt giải nhì. Tích cực tham gia làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu cán bộ trẻ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đã có 73 đại biểu trẻ trúng cử.

Tổ chức 35 lớp tìm hiểu về Đoàn cho 3.672 thanh thiếu niên; 1.782 thanh niên được kết nạp Đoàn; giới thiệu 287 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng; giới thiệu cho Đảng 129 đoàn viên ưu tú, 72 đã được kết nạp Đảng.

Ban Chấp hành Đoàn các cấp tiếp tục duy trì và thành lập mới các câu lạc bộ ngành nghề sở thích, CLB thanh niên phát triển kinh tế, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, đặc biệt là thanh niên tôn giáo.

Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tích cực phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; nhiều thanh niên đã mạnh dạn đầu tư vốn vào sản

xuất, kinh doanh, tạo dựng thương hiệu, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

Huyện đoàn tổ chức ra quân tết trồng cây "Đời đời ơn Bác Hồ" xuân Bình Thuận 2016 tại khu lưu niệm Bác Hồ xã Tân Hòa. Đồng loạt tổ chức "Ngày chủ nhật xanh" vào ngày 13/3 với các hoạt động trồng tam là vệ sinh môi trường, tham gia xóa các điểm đen về môi trường; trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tham gia chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; ra quân khắc phục hậu quả cơn bão số 1...

Thành lập và duy trì CLB thanh niên hát chèo huyện Vũ Thư, mở 1 lớp dạy hát chèo tại Trường Tiểu học Thanh Phú; tổ chức hội trại "Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh" từ ngày 19 - 20/3. Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.

Tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2016"; tiếp nhận đăng ký và phát phiếu ăn miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xe

### Ông Phí Hồng Dương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình



Là địa bàn trung tâm, cùng với tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, những ngày qua, cán bộ, hội viên CCB thành phố đã tích cực tham gia các tổ công tác, hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời hàng quán, mái che lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

### Ông Bùi Quang Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Trong những ngày qua, cán bộ, hội viên CCB đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tháo dỡ các công trình vi phạm. 100% hội viên ký cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 và vận động người thân trong gia đình thực hiện. Những ngày qua, cán bộ, hội viên CCB phường luôn đi đầu, có mặt kịp thời để tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

### Cựu chiến binh Trần Đình Chi, tổ 16, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Không những bản thân, gia đình gương mẫu chấp hành quy định của địa phương, tôi cũng với hội viên CCB của phường đã vận động nhiều hộ dân, hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ mái che, biển hiệu vi phạm hành lang ATGT, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để hợp chợ, buôn bán, góp phần bảo đảm giao thông qua khu vực được thông suốt. Tôi nghĩ đây là chủ trương đúng, không chỉ làm cho đường thông, hè thoáng mà còn bảo đảm công bằng xã hội.

bảo đảm ATGT đường bộ. Ban ATGT thị trấn tổ chức các đoàn tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường, khu dân cư; kẻ vẽ pa nô, áp phích bằng hình ảnh cụ thể để tuyên truyền đến nhân dân. Chỉ đạo các đoàn công tác rà soát, thống kê tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang ATGT tại các tuyến phố. Tại hai khu phố Hùng Thắng và Tiểu Hoàng đã tổ chức tuyên truyền, gửi thông báo đến 555 hộ dân yêu cầu giải tỏa hành lang giao thông trên các tuyến đường. Đồng thời, triển khai tới các hộ dân ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT. Từ ngày 2 - 15/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04 của thị trấn sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân có tình vi phạm hành lang ATGT. Quy rõ trách nhiệm cho các khu phố nếu để tình trạng lấn chiếm vỉa hè tái diễn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay đã có nhiều hộ dân thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm ATGT. Với quyết tâm đưa trật tự ATGT đi vào nền nếp, lực lượng chức năng thị trấn Tiên Hải sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, bảo đảm lập lại trật tự ATGT, bảo đảm vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

ôm miễn phí cho học sinh có nhu cầu.

Phối hợp tổ chức một cuộc khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng gia đình chính sách tại xã Việt Hùng; tặng 32 suất quà (trị giá gần 7 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Hòa, Dũng Nghĩa. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức thăm, tặng quà, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 27 bà mẹ Việt Nam anh hùng trong huyện, trị giá trên 4 triệu đồng. Trao 2 con bò giống cho 2 hộ gia đình thanh niên tại xã Hồng Phong và Hiệp Hòa trị giá 30 triệu đồng từ nguồn vốn "Quý vì người nghèo huyện".

Đoàn viên, thanh niên huyện tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, vì an sinh cộng đồng đợt 1 năm 2016, vượt 20% đơn vị máu so với chỉ tiêu được giao. Nhiều cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu từ 3 đến 8 lần.

Phong trào "Sáng tạo trẻ" trong khối trường học và khởi công nhân viên chức được đồng đạo đoàn viên thanh niên hưởng

ứng; thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua "Day tốt - học tốt", cuộc thi "Rung chuông vàng"...Thực hiện phong trào "Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm", Huyện đoàn phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 3.200 học sinh.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao huyện tổ chức giải bóng đá thanh niên lần thứ 2 - năm 2016 để lại những ấn tượng sâu sắc trong khán giả.

Các cơ sở đoàn - hội - đội tổ chức các chương trình, cuộc thi, như: "Khi tôi 18", "Tuổi trẻ học đường", "Nữ sinh thanh lịch", "Đôi bạn hoàn hảo", Câu lạc bộ "Kỷ năng sống"... giúp các em học sinh sớm định hình và phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội. Các liên đội, cụm trường học tổ chức liên hoan tiếng hát quảng cổ. Cấp huyện tổ chức vào ngày 29/4/2016.

Phối hợp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật rửa tay bằng xà phòng, phòng, chống dịch bệnh mùa hè (tặng 450 bánh xà phòng); tuyên truyền phòng, chống đuối nước, hướng dẫn kỹ thuật bơi (tặng 10 áo phao) cho học sinh Trường Tiểu học Tam Quang, Song Lăng...

Khai mạc điểm hoạt động hè tại thôn Hòa Bình, xã Tam Quang (trao tặng 15 quạt điện, tổng trị giá gần 4 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thôn). Phối hợp tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện sách hè với chủ đề "Đảng, Bác Hồ trong trái tim em"; tổ chức "Đêm hội trăng rằm năm 2016", trao 65 suất quà cho 65 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập với trị giá hơn 20 triệu đồng...

Năm 2015, 2016 Trần Đức Toàn đã được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng 5 bằng khen; UBND huyện Vũ Thư tặng giấy khen về thành tích công tác.

HỢP HỮNG